



ประวัติอาคารที่ทำการ สมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อาคารตึกโดม)

โดยเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ หลังจาก นายเปี่ยนฯ ซึ่งมี
นิवासถานเดิมอยู่แถวสำเพ็ง จักรวรรดิ ได้พิจารณาหาที่อยู่
อาศัยใหม่ให้กว้างขวางกว่าที่อยู่อาศัยเดิม จึงได้จัดซื้อที่ดิน
เนื้อที่ประมาณ ๓ ไร่ บริเวณถนนประแจจีน แล้วก่อสร้าง
บ้านดังกล่าวเมื่อปี ๒๔๖๗ - ๒๔๖๘ เป็นอาคาร ๓ ชั้น
ทาสีชมพู โดยน้องเขยซึ่งได้แต่งงานกับคุณหญิงเหรียญ
น้องสาวฝาแฝดของนายเปี่ยนฯ เป็นผู้ออกแบบและ
ควบคุมการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ได้เข้าอยู่อาศัยใน
เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๔๖๘ ชาวบ้านแถวนั้นเรียก
บ้านหลังนี้ว่า บ้านสีชมพู



ที่ทำการสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม เดิมเป็นบ้านของต้นตระกูล
“อ่องแสงคุณ” ซึ่งเป็นเชื้อสายจีนชื่อ นายเปี่ยน และ
นาง ลูกจันทร์ อ่องแสงคุณ ผู้มีอาชีพค้าขายเครื่องลาย
คราม และนกชนิดต่างๆ ที่ดินอยู่ริมถนนประแจจีน
(ถนนเพชรบุรีระหว่างสี่แยกราชเทวีกับประตูน้ำ)
ในขณะก่อสร้างนั้นที่ดินบริเวณนั้น เป็นที่ตั้งบ้านของ
ข้าราชการและข้าราชการสำนักในสมัยปลายรัชกาลที่ ๕
ต่อต้นรัชกาลที่ ๖





ต่อมาเมื่อต้นปี ๒๔๗๑ นายเปี่ยมฯ ได้ถึงแก่กรรมกะทันหัน นางลูกจันทร์ฯ ผู้เป็นภริยา ซึ่งมีบุตรและธิดาที่ต้องดูแลอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังรับสืบทอดภาระในการค้า จึงได้ขายบ้านและที่ดินดังกล่าว ตกสืบทอดสืบมาจนเป็นกรรมสิทธิ์ของทางราชการ และได้ใช้เป็นที่ทำทำการของกรมการพลังงานทหารฯ ตั้งแต่ปี ๒๔๙๖ เป็นต้นมา จนถึงปี ๒๕๓๐ มีการก่อสร้างอาคารที่ทำทำการของกรมการพลังงานทหารขึ้นใหม่ อาคารที่ทำทำการเดิมจึงเป็นส่วนหนึ่งของที่ทำการกรมการพลังงานทหาร โดยกรมการพลังงานทหารได้ใช้ประโยชน์เพียงบางส่วน

เมื่อปี ๒๕๓๓ ได้มีการก่อตั้งสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมขึ้น จึงได้ใช้เป็นที่ทำทำการของสมาคมฯ ตั้งแต่นั้นมา นับเป็นเวลาต่อเนื่องมา ๒๒ ปี トラาาจนปัจจุบัน

บ้านดังกล่าว แม้จะมีใช้เป็นบ้านของข้าราชการหรือข้าราชการสำนักในสมัยปลายรัชกาลที่ ๕ ต่อต้นรัชกาลที่ ๖ ตามความเข้าใจเดิมก็ตาม แต่ก็ยังเป็นบ้านซึ่งมีอายุกว่า ๙๐ ปี ของคหบดีไทยซึ่งยังคงสภาพที่สมบูรณ์ อีกทั้งยังทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมแห่งหนึ่งในปัจจุบันสมควรแก่การที่จะอนุรักษ์ไว้ โดยมีการก่อสร้างอย่างทันสมัยในระหว่างปี พ.ศ.๒๔๖๐ - ๒๔๗๐ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมที่กำลังนิยมในยุโรปขณะนั้น อันได้แก่ สถาปัตยกรรมแบบเรเนอซองส์ (Renaissance) และแบบรอกโคโค (Rococo) บ้านหลังนี้มีลักษณะเป็นตึก ๓ ชั้น มีหอคอยรูปทรงหกเหลี่ยมครอบหน้าต่างเป็นรูปทรงโค้ง มีลวดลายปูนปั้นประดับหน้าต่างบานเกล็ดยาว

จากข้อมูลของ นายบรรเจิด อ่องแสงคุณ
ทายาทตระกูล อ่องแสงคุณ

